

เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต มุ่งมั่นในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเสมอมา แม้ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ความผันผวนต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านต่างๆ แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นควรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยุติธรรม จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการออกผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไร อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ อัตราการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุน การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ อย่างรอบคอบและเหมาะสม เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดสรรผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของการลงทุนอย่างโปร่งใสและยุติธรรม อีกทั้งยังได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ

- การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิสามัญ (ถ้ามี)
- การออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างรวดเร็ว หรือในกรณีที่ ต้องใช้มติการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะระบุนวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริตและโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง